

TTDT

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

Số: 116/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2024

ĐẾN Giờ: 5  
Ngày: 25.12.2024**THÔNG BÁO****Kết luận của Thường trực Chính phủ tại Hội nghị  
gặp mặt đầu xuân với các doanh nghiệp nhà nước tiêu biểu trên toàn quốc**

Ngày 03 tháng 3 năm 2024, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội nghị Thường trực Chính phủ gặp mặt đầu xuân với các doanh nghiệp nhà nước tiêu biểu trên toàn quốc để phát động phong trào thi đua triển khai nhiệm vụ năm 2024, góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2024 của Chính phủ. Tham dự cuộc họp có các Phó Thủ tướng Chính phủ: Lê Minh Khái, Trần Lưu Quang; Bộ trưởng các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tài chính, Văn phòng Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Quốc phòng, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp; đại diện Bộ Công an; Chủ tịch và Tổng Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước tiêu biểu. Sau khi nghe báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và ý kiến của các đại biểu dự họp, Thủ tướng Chính phủ kết luận như sau:

1. Đánh giá cao Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ý kiến phát biểu của các đại biểu, ghi nhận sự đóng góp quan trọng, tích cực của cộng đồng doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp nhà nước (DNNN) nói riêng vào sự phát triển của đất nước. Sau gần 40 năm đổi mới, đất nước ta đã vươn lên mạnh mẽ sau chiến tranh, bị bao vây, cấm vận; đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của đất nước chưa bao giờ có được như ngày hôm nay.

Trong bối cảnh đó, Chính phủ luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, trong đó có DNNN; chú trọng phát triển DNNN nhanh, bền vững, đúng hướng, góp phần thực hiện chủ trương của Đảng là kinh tế nhà nước đóng vai trò chủ đạo của nền kinh tế, DNNN đóng vai trò tiên phong, nòng cốt.

2. Các DNNN tiếp tục nắm giữ nguồn lực lớn về vốn, tài sản, công nghệ, nhân lực chất lượng cao, đóng góp đáng kể cho ngân sách nhà nước, tạo việc làm cho người lao động, tham gia tích cực công tác an sinh xã hội, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm cân đối lớn của nền kinh tế. Năm 2023, mặc dù còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng kết quả kinh doanh và đóng góp của DNNN vào phát triển kinh tế - xã hội đáng ghi nhận: Tổng doanh thu khoảng 1,65 triệu tỷ đồng, vượt 4% so với kế hoạch, lợi nhuận trước thuế khoảng 125,8 nghìn tỷ đồng, vượt 8% kế hoạch năm,

đóng góp ngân sách nhà nước ước khoảng 166 nghìn tỷ đồng, vượt 8% kế hoạch năm; đóng góp khoảng 28% thu ngân sách Nhà nước, giải quyết khoảng 0,7 triệu lao động. Một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty, DNNN đã nỗ lực áp dụng quản trị hiện đại, chú trọng trong việc phát triển, ứng dụng công nghệ mới, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, mang lại kết quả phát triển có tính đột phá trong sản xuất, kinh doanh như Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam hoặc có nhiều tiến bộ như Tổng công ty Đường sắt Việt Nam...; góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

3. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, vẫn có doanh nghiệp thua lỗ, chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh đề ra; một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty có lợi nhuận âm, trong đó có doanh nghiệp có quy mô lớn, vai trò quan trọng; hiệu quả hoạt động và đầu tư chưa tương xứng với nguồn lực được giao; một số dự án có vốn đầu tư lớn không thành công, tiềm ẩn rủi ro, một số dự án lỗ lũy kế lớn trong nhiều năm, phương thức cơ cấu lại chưa hiệu quả; dự án đầu tư ra nước ngoài nhiều khó khăn. Năng lực cạnh tranh, trình độ khoa học công nghệ còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu là lực lượng nòng cốt của kinh tế nhà nước, đặc biệt là trong bối cảnh đang diễn ra cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Công tác đổi mới quản trị kinh doanh còn chậm, chưa thực sự hướng tới các nguyên tắc, thông lệ quốc tế; chi phí sản xuất, kinh doanh còn cao. Kết quả giải ngân vốn đầu tư của khu vực DNNN năm 2023 còn chưa cao bằng mức giải ngân vốn đầu tư công bình quân của cả nước. Tỷ trọng đầu tư vào những ngành, lĩnh vực có tính dẫn dắt, tạo động lực, nhất là những ngành mới như sản xuất năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, công nghệ cao, chip bán dẫn, hydrogen chưa được ưu tiên, chưa có những dự án đầu tư phát triển với quy mô lớn để tạo động lực bứt phá, có tính lan tỏa. Một số doanh nghiệp để xảy ra sai phạm, tham nhũng, tiêu cực, phải xử lý.

4. Nguyên nhân của các tồn tại, hạn chế nêu trên là do có nơi, có lúc còn bị động, lúng túng trước những biến động lớn; phản ứng chính sách chưa kịp thời; tái cấu trúc chưa phù hợp tình hình; tinh thần đổi mới sáng tạo ở một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước còn hạn chế; còn sợ sai, sợ trách nhiệm; một số cơ chế, chính sách chưa phù hợp.

5. Trên cơ sở đó, các Bộ, ngành, cơ quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan đại diện chủ sở hữu và các DNNN quán triệt, thực hiện tốt Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới quản trị, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và thúc đẩy mạnh mẽ đầu tư phát triển của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, DNNN và các chỉ đạo, kết luận khác có liên quan; trong đó chú trọng các nội dung sau:

a) Phát huy vai trò nòng cốt, dẫn dắt, mở đường của DNNN trong nền kinh tế; DNNN cần là lực lượng tiên phong, dẫn đầu trong đổi mới sáng tạo, đổi mới mô hình quản trị cơ cấu lại nguồn vốn, cơ cấu lại các chuỗi sản xuất, cung ứng... theo hướng hiện đại, phù hợp thông lệ quốc tế, chuyển đổi số, khoa học công nghệ, các ngành mới nổi.

b) Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động, năng lực cạnh tranh của DNNN theo hướng nâng cao chất lượng, cụ thể là nghiên cứu, hợp tác triển khai một số dự án năng lượng, công nghệ mới theo xu hướng dịch chuyển trên thế giới, tập trung làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống (đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng), đồng thời đẩy mạnh các động lực mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, kinh tế chia sẻ, ứng phó biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ. Khuyến khích hình thành các trung tâm đổi mới sáng tạo tại doanh nghiệp, tạo động lực bứt phá, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh; đẩy mạnh thực hiện tiết kiệm chống lãng phí.

c) Tăng cường liên kết với các doanh nghiệp trong nước thuộc các thành phần kinh tế khác, tạo các chuỗi liên kết, cung ứng trong nước, giảm lệ thuộc vào nước ngoài.

d) Chú trọng xây dựng thương hiệu, đánh giá đúng và phát huy tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của từng DNNN để vươn lên từ nội lực. Xử lý dứt điểm các tồn tại, các dự án yếu kém trên cơ sở xem xét lợi ích tổng thể.

đ) Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các Đề án cơ cấu lại, chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất, kinh doanh, đầu tư phát triển hàng năm, 5 năm đã được phê duyệt, trong đó tái cấu trúc quản trị, bộ máy, nhân sự, cán bộ để bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, tái cấu trúc lực lượng lao động theo hướng nâng cao chất lượng, giảm số lượng; tái cấu trúc vốn để bảo đảm an toàn, phát triển vốn, tập trung cho đầu tư phát triển; tái cấu trúc về sản xuất, kinh doanh theo hướng bám sát thị trường, tôn trọng quy luật cung cầu, quy luật cạnh tranh; nâng cao năng lực cạnh tranh, sức chống chịu với các cú sốc kinh tế ở trong nước và nước ngoài; bảo đảm tăng trưởng và đóng góp cho ngân sách nhà nước, nâng cao đời sống của người lao động. Tiếp tục cơ cấu lại các đơn vị thành viên, thoái vốn tại các đơn vị yếu kém, thua lỗ, không hiệu quả; duy trì nắm giữ, tăng vốn tại doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả, ngành nghề sản xuất, kinh doanh phù hợp với ngành nghề chính.

e) Thúc đẩy vai trò của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), trong đó lưu ý sử dụng nguồn vốn cho đầu tư phát triển.

g) Làm tốt việc giải ngân vốn đầu tư, đẩy mạnh thực hiện các dự án trọng điểm quốc gia, khơi thông nguồn lực DNNN; khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, phân tán, manh mún; đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, huy động nguồn lực của xã hội (như việc xây dựng đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối phải huy động sức mạnh của các địa phương, của các doanh nghiệp, tạo cạnh tranh, chống độc quyền do dễ xảy ra tiêu cực trong xây dựng đường dây tải điện này).

6. Với hệ thống lý luận con đường phát triển đi lên chủ nghĩa xã hội đã cơ bản được hoàn thiện phù hợp với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; với truyền thống lịch sử, văn hóa, điều kiện, hoàn cảnh đất nước

và tình hình thực tiễn, yêu cầu của từng giai đoạn, các DNNN tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc và những nỗ lực, thành quả đạt được trong những năm qua để vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện sứ mệnh tiên phong, đầu tàu, gương mẫu, là lực lượng quan trọng, nòng cốt tiếp tục thúc đẩy, dẫn dắt phát triển nền kinh tế; phát huy tinh thần vượt khó, bền bỉ vượt qua thách thức để bám đuổi, theo kịp, tiến cùng và vượt lên, xứng đáng với nỗ lực, hy sinh của những thế hệ đi trước, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Trong đó:

a) Tiếp tục phát huy vai trò mở đường, dẫn dắt trong nền kinh tế; tiên phong, dẫn dắt trong đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, các ngành mới nổi; đa dạng hóa thị trường, sản phẩm, chuỗi cung ứng và liên kết với các tập đoàn nước ngoài, tư nhân để tạo ra chuỗi giá trị, không làm ăn riêng lẻ trong bối cảnh hội nhập hiện nay.

b) Tiếp tục duy trì, thúc đẩy đà phát triển trên tinh thần tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, làm việc có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó, vì sự hùng cường, thịnh vượng của đất nước, vì hạnh phúc, ấm no của nhân dân.

c) Tự tin đi lên, thắng không kiêu, bại không nản, tạo động lực mới, khí thế mới, thành quả mới, thắng lợi mới, phát hiện và tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc; phản ứng chính sách kịp thời; phát triển chủ yếu dựa vào khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; lấy con người là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là động lực, nguồn lực phát triển.

7. Các Bộ, ngành, cơ quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan đại diện chủ sở hữu:

a) Tích cực, chủ động, trách nhiệm trong giúp đỡ doanh nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; tạo điều kiện, cơ hội cho doanh nghiệp phát triển, "không để doanh nghiệp đến xin, đến kêu thì mới làm", phối hợp hiệu quả với doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, vượt qua thách thức, phát huy mặt mạnh, hạn chế điểm yếu, tiến cùng, theo kịp và vươn lên, tăng tốc phát triển.

b) Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2022 của Chính phủ về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động và huy động nguồn lực của DNNN, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty trong phát triển kinh tế - xã hội; Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp đổi mới hoạt động của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả hoạt động, phát huy nguồn lực đầu tư của 19 tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước trực thuộc.

c) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tích cực phát huy các mô hình tốt như Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp - CTCP (Becamex IDC Corp); đóng góp vào việc xây dựng thể chế, cơ chế giám sát để bảo đảm hoạt động lành mạnh, hiệu quả của các DNNN, xây dựng đội ngũ cán bộ và tái cấu trúc các doanh nghiệp yếu kém.

8. Trong Quý III năm 2024, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất Thủ tướng Chính phủ giao một cơ quan đầu mối theo dõi, tổng hợp tình hình sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển của DNNN phục vụ mục tiêu quản lý nhà nước đối với DNNN; đồng thời phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp.

9. Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chủ động, tích cực hơn nữa trong hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao; trên cơ sở sơ kết mô hình Ủy ban, chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất hoàn thiện các quy định liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban và pháp luật có liên quan.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, phối hợp thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Ban Kinh tế Trung ương;
- Ủy ban Kinh tế của Quốc hội;
- Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội;
- Kiểm toán nhà nước;
- Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN;
- Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân;
- các Vụ: KTTH, CN, NN, QHQT, KGVX, PL,  
    TGD Công TTĐT;
- Lưu: VT, ĐMDN (2b). 15

**KẾ BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM  
PHÒNG CHỨC NHIỆM**



**Mai Thị Thu Vân**